

# HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Làm Người Nước Nam** của đồng hương **Trần Võ**. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng**.



## LÀM NGƯỜI NƯỚC NAM

Này bạn,

Hằng năm vào độ tháng 4 thì có “...triệu người vui và cũng có triệu người buồn...” mặc dù trải qua 48 năm, nhưng vết thương vẫn còn rỉ máu và sự thù nghịch vẫn âm ỉ bùng cháy. Hố chia xa càng ngày càng lớn: giàu với nghèo qua cảnh phồn vinh giả tạo, đạo đức phẩm cách tình người suy đồi biến chất và được đong bằng tiền tài danh vọng.

Người ta thường nói: chính trị sai lầm giết một thế hệ, còn văn hoá sai lầm thì giết một dân tộc. Nhưng có bao nhiêu người hiểu

rằng chính trị là chìa khoá để giải quyết ổn định trật tự xã hội, bởi vì chính trị là sửa sai làm đúng, và nó bao trùm mọi điều mọi việc. Có bao giờ chúng ta thấy người “có chức, có quyền” dám nhận lỗi sai lầm trước đám đông không thuần nhất hay chỉ là vòng vo “thủ hoá, biến chất, bị thế lực thù địch (?) thao túng, giật dây, vùn vùn và vùn vùn, và rồi cũng dơ cao nhưng đánh rất khẻ để...đâu cũng vào đó. Vận nước nói càng thêm buồn...bởi hiến pháp vẫn còn điều 4 và người có chức có quyền đặc quyền sử dụng như một kim bài “miễn tử”?!, mặc sức ăn trên ngồi trước trác táng bê tha trên nỗi oan khiên của đồng bào ruột thịt. Có ai hiểu và đồng tình với tiếng kêu thống thiết của dân oan hay cũng chỉ là...

Này bạn,

Bất chợt thấy tấm hình cụ già, em bé ngồi co ro với vài củ khoai và vài cây cải bên đường, nên ghi lại cảm xúc “làm người nước Nam” như một biểu đồng tình của người yêu nước Việt.

Người ngồi bó gối lạnh co  
Dùng thân nhiệt ấm sưởi cho thân gầy  
Chẳng thèm ngược mặt nhìn ai  
Ngoài dăm cây cải với một vài củ khoai  
...Vì sao cơ cực khổ này  
Vì đâu nên nỗi không người đoái trông...  
...Cháu con đâu ở Trường Sơn  
Cây xanh cỏ biết chập chờn mộng lung  
Năm dài tháng rộng xoáy mòn  
Nỗi thương nỗi nhớ sự buồn sự vui...  
Thôi thì như một trò chơi  
Tôi đi một lượm sớm mai bày hàng  
Quen rồi nước lã người dung

Quen rồi cuộc sống bần cùng cố nông  
Điêu ngoa giả giọng cao sang  
Nghe ra như thể điệu văn rợn người  
Cảm ơn người hỏi han tôi  
Cảm ơn người đã đứng ngồi cùng tôi  
Mai sau nếu được đổi đời  
Thì xin trở lại làm người nước Nam.

**Trần Võ**  
**(Tháng 4 năm 2023)**